



สิ้นเชื่อต่อยอดการเกษตรไทย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายณรงค์ ชันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของผู้ที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เช่น การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาพื้นที่ และการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันหรือสร้างรายได้ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

'ธรรมนัส'พาเกษตรกรฝ่าแล้งฉลุย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามช่วงท้ายฤดูแล้งปี 2566/67 อย่างใกล้ชิด ในช่วงรอยต่อเดือนพ.ค. ที่จะเข้าสู่ฤดูฝน อีกทั้งเป็นช่วงการเพาะปลูก ที่ยังมีความเสี่ยงกรณีภาวะฝนทิ้งช่วง จึงกำชับกรมชลประทานให้ดูแลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ไม่ให้กระทบกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย.นี้ พบว่าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566-ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 21,221 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85% ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก็เหมือนภูมิภาค สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,658 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 88% ของแผนจัดสรรน้ำ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศ จำนวน 13.10 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.54 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.56 ล้านไร่ คิดเป็น 122.89% ของแผน แยกเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 7.59 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.23 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็น 154.90% ของแผน

โดยพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 55 จังหวัด กว่าแผน 4.29 ล้านไร่ แยกเป็น ในเขตชลประทาน 50 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.81 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 23 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.48 ล้านไร่



22 เม.ย. 2567 11:53 น.

เกษตร > นโยบายการเกษตร | ไทยรัฐออนไลน์

รมว.เกษตรฯ ติดตามคุณภาพทุเรียนจันทบุรี ส่งเร่งทำฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้งแก่ชาวสวน

รมว.ธรรมนัสฯ ไปตรวจคุณภาพทุเรียนส่งออกที่จันทบุรี สั่งการกรมฝนหลวงฯ ระดมเครื่องบินเริ่มปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ส่วนปัญหาอื่นๆ จะหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ในการประชุม Fruit Board วันจันทร์นี้ (22 เม.ย.)

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามคุณภาพทุเรียนที่ จ.จันทบุรี ว่า ประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้อยู่ประมาณ 92% ซึ่งคาดว่ามูลค่าการส่งออกเฉพาะของจังหวัดจันทบุรีจะมีถึงประมาณ 130,000 ล้านบาท สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในระยะเร่งด่วน



ล่าสุด ได้สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรระดมเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงจากส่วนกลางมาเพิ่มเติมจำนวน 4 ลำ และให้เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่โดยเร็วที่สุด และการแก้ไขระยะยาวได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนทางสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม และในส่วนของ การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ จะมีการหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรภาคตะวันออกในการประชุม Fruit Board วันจันทร์นี้ (22 เม.ย. 2567)





ทั้งนี้ สถานการณ์ส่งออกทุเรียนในปัจจุบันของการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก มีจำนวน 5,464 ซิปเมนต์ 74,922.75 ตัน มูลค่า 8,907 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แปลงทุเรียน GAP ซึ่งภาคตะวันออกมีพื้นที่ให้ผลผลิต 424,772 ไร่ ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) แล้ว จำนวน 30,809 แปลง พื้นที่ 393,459 ไร่ หรือคิดเป็น 92% ของพื้นที่ให้ผลผลิต และมีโรงคัดบรรจุ 758 แห่ง



นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงแนวทางการตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออก (Phytosanitary Certificate) และขั้นตอนการส่งออกผลไม้ตามข้อตกลงพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับ "จันทบุรีโมเดล" เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานในการส่งออกผลไม้ไทย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้วย.





22 เม.ย. 2567 11:47 น.

เกษตร > นโยบายการเกษตร | ไทยรัฐออนไลน์

ธรรมนัส ให้กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบคุณภาพพืชหนุ่ส่งออก ทุเรียน ตั้งเป้า1.3 แสนล้านบาท

รมว.ธรรมนัส นำทีมเกษตร ลงพื้นที่ภาคตะวันออก สั่งประชุม Fruits Board ทันทิ กำชับให้ผู้ประกอบการ รักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ ทะลุ 130,000 ล้านบาท สั่งกรมวิชาการเกษตร บริการออกตรวจคุณภาพพืชทุกวัน เพื่อออกใบรับรอง ePhyto รองรับการค้าส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม และมอบนโยบายการส่งออกผลไม้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาล ผลิต ปี 2567 โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม บุขจรคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา



ร้อยเอกธรรมนัส เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้จาก จังหวัดจันทบุรี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ดังนั้นการกำกับดูแลผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องคุณภาพของผลไม้ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ หากไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง ผลผลิตตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนใน โรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก พร้อมบูรณาการการทำงาน “จันทบุรีโมเดล” โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม สหกรณ์ และทูตเกษตร ที่ประจำอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับได้สั่งประชุม Fruit Board ทันที ตั้ง เป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ทะลุ 130,000 ล้านบาท



รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งได้สั่งการให้ กรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ทุเรียนส่งออกไปจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ผู้ส่งออก รวมถึงติดตามสถานการณ์การส่งออกรายวัน ได้แก่ การจัดทำข้อมูลสถิติการส่งออกแต่ละรูปแบบการขนส่งรายด้านรายภาค ใช้ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) รับแจ้งงานตลอด 24 ชั่วโมง ให้เพิ่มจำนวนนายตรวจพืช โดยระดมกำลังจากด่านตรวจพืชทั่วประเทศ จำนวนรวม 60 คน ซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น ให้บริการออกตรวจทุกวันไม่เว้นวันหยุด ย้ำอำนวยความสะดวกผู้ส่งออก 7 วัน/สัปดาห์



ร.อ.ธรรมนูญ กล่าวอีกว่า รวมถึงให้ทูตเกษตร ติดตามสถานการณ์การขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งการขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สาม การส่งออกทางเรือ และการส่งออกทางอากาศรายวัน พร้อมประสานแก้ปัญหาในกรณีจำเป็น รวมถึงอำนวยความสะดวก หากเกิดกรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งออก รวมถึงมอบหมายหน่วยเฉพาะกิจพยานาคราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามากำกับดูแลหากพบการกระทำผิด หรือการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ ต่อการผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังสั่งการให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ทำโครงการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา และสารเคมีทางการเกษตรต่างๆ



ด้าน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกทุเรียนในปัจจุบันของการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก มีจำนวน 5,464 ซิปเมนต์ 74,922.75 ตัน มูลค่า 8,907 ล้านบาท ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่แปลงทุเรียน GAP ซึ่งภาคตะวันออก มีพื้นที่ให้ผลผลิต 424,772 ไร่ ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) แล้ว จำนวน 30,809 แปลง พื้นที่ 393,459 ไร่ หรือคิดเป็น 92% ของพื้นที่ให้ผลผลิต และมีโรงคัดบรรจุ 758 แห่ง โดยมอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับบริการขึ้นทะเบียน GAP ปัจจุบันดำเนินการออกใบรับรอง GAP 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด รวมถึงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ขึ้นทะเบียน นักคัด นักตัดทุเรียน แยกกลุ่มโรงคัดบรรจุเป็นสีเขียว เหลือง แดง เพื่อยกระดับความสามารถของโรงคัดบรรจุ





อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวด้วยว่า ประมาณการสิ้นสุดฤดูการผลิต ปี 2567 นี้ คาดจะส่งออกได้ทั้งประเทศ 61,500 ซิปเมนต์ 1,020,626.89 ตัน 129,986.42 หรือประมาณ 130,000 ล้านบาท โดยมากกว่า ปี 2566 ร้อยละ 7.9 ตามจำนวน GAP ทุเรียนที่เพิ่มขึ้น (จากยอดเดิมการส่งออกทั้งประเทศ ปี 2566 จำนวน 57,000 ซิปเมนต์ ปริมาณ 945,900.73 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมจะอำนวยความสะดวกในการตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ให้เป็นทุเรียนไทยทุเรียนคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของตลาดภายในและต่างประเทศ ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนส่งออกไปยังปลายทางประเทศจีน.

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.สั่งการ ชป. ช่วยเหลือเกษตรกร เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วันที่ 21 เมษายน 2567 - 09:00 น.



นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรี ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาดาดแลบน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (คลองวังโตนด, แม่น้ำจันทบุรี) ลุ่มน้ำโตนเลสาป (คลองเวฬุ, คลองพระพุทฺธ) และลุ่มน้ำบางปะกง(คลองพระสทิง) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญๆ อาทิ ทูเรียน มังคุด และเงาะ เป็นต้น

จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โดยในเบื้องต้นให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดส่งรถบรรทุกน้ำ 20 คัน ขนน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังได้วางแผนก่อสร้างทำนบชั่วคราว พร้อมเสริมสันฝายในลำน้ำให้สูงขึ้น สำหรับเก็บกักน้ำไว้เป็นช่วงๆ รวมทั้งชุดขักร่องน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้น้ำไหลได้สะดวกสามารถสูบน้ำไปใช้ได้ ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด









หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รมว.สั่งการ ชป. ช่วยเหลือเกษตรกร เสริมเศรษฐกิจภาค...

รมว.สั่งการ ชป. ช่วยเหลือเกษตรกร เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์



21 เม.ย. 2567 - 09:00 u.

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรี ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (คลองวังโตนด , แม่น้ำจันทบุรี) ลุ่มน้ำโตนเลสาป (คลองเวฬุ , คลองพระพุทฺธ) และลุ่มน้ำบางปะกง(คลองพระสทิง) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ทูเรียน มังคุด และเงาะ เป็นต้น

จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โดยในเบื้องต้นให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดส่งรถบรรทุกน้ำ 20 คัน ขนน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ จนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังได้วางแผนก่อสร้างทำนบชั่วคราว พร้อมเสริมสันฝายในลำน้ำ ให้สูงขึ้น สำหรับเก็บกักน้ำไว้เป็นช่วงๆ รวมทั้งชุดขักร่องน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้น้ำไหลได้สะดวกสามารถสูบน้ำไปใช้ได้ ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด









Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน 🔍 ค้นออนไลน์ 📄 บันทึก 📺 หว่ย 📺 ดวง ⚡ กี่ฟ้า 📺 คลิปฮอต

เกษตรฯ จับมือ พาโกดา ดันส่งออกผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน

เศรษฐกิจ



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีนร่วมกับนางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ว่า พิธีการลงนามเอกสารความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีนมีจำนวน 4 ฉบับ

ได้แก่ 1. บันทึกความร่วมมือในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างบริษัทพาโกดา กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2. หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Richfield Fresh Fruit Co., Ltd. 3. หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Sangthai Produce Co., Ltd และ 4. หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน ระหว่าง บริษัท พาโกดา กับ Fuzin Siam Inter Fruit Co., Ltd. ซึ่งคาดว่าจะภายหลังการลงนามจะมีการจัดซื้อทุเรียน ประมาณ 13,824 ตัน และมังคุด 880 ตัน มูลค่ารวม 1,650 ล้านบาท

ไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกมีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะการผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงมากมายหลายชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็น Kingdom of Fruits และเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง



ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับสินค้าภาคการเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการสร้างแบรนด์เนมสินค้าเกษตร การสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย

ปัจจุบันไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้ 22 ชนิด และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลไม้ไทย รวมถึงมาตรฐานของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นได้ว่าผลไม้ไทยนอกจากจะมีรสชาติที่ดีแล้ว ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกผลไม้ไปยังจีนกว่า 2.36 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 213,468 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 90% ของมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย



“ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีน ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศและหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและขยายตลาดผลไม้ที่โดดเด่นและมีคุณภาพของไทยในตลาดจีนเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างยั่งยืน”

นายหุย หุ้ยหย่ง ประธานบริษัทพาโกดา กล่าวว่า บริษัทพาโกดา ได้จัดซื้อผลไม้ไทยคุณภาพมากกว่า 220,000 ตัน รวมถึงมีความร่วมมือกับสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุหลายราย พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้คุณภาพสูงของไทยตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวฯ ยังมีการจัดพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ประจำปี 2567 ซึ่งฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และบริษัทพาโกดา กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 8-14 พ.ค. 2567 ณ ประเทศจีน เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทย และการจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพของไทยผ่านหน้าร้านจำหน่ายผลไม้ของพาโกดา กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศจีน รวมถึงมีการนำสื่อมวลชนและผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader: KOL) ของจีนเดินทางไปเยี่ยมชมสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้คุณภาพของไทย ณ จ.จันทบุรี ในวันที่ 23 เม.ย. 2567 อีกด้วย

MATICHON ONLINE

เห็นฉบับเต็ม
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ >

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ต้นแบบสหกรณ์ส่งออกทุเรียนลอยตลาดจีน

วันที่ 22 เมษายน 2567 - 17:36 น.



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ว่า ในปี 2567 กรมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ซึ่งจังหวัดจันทบุรีนับเป็นพื้นที่ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะ “ทุเรียน” ที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดในจีนได้ถึงร้อยละ 65.15 ด้วยปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน



ดังนั้น การยกระดับขีดจำกัดและความสามารถในการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ พร้อมกับการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลิต ปี 2567 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ ผลักดันนโยบายของกระทรวงให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง



สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เป็นสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีที่มีศักยภาพในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพ เนื่องด้วยสหกรณ์มีความพร้อมในการดำเนินงานครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคลากร ฝ่ายจัดการดำเนินการ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด และอาคารสถานที่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,325 คน โดยมีการดำเนินธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์เฉลี่ยปีละ 300 ล้านบาท สหกรณ์มีทุนดำเนินงานกว่า 89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4.49 ล้านบาท



โดยสหกรณ์ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการผลิตควบคู่กับวางแผนการตลาด ผ่านการส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มทุเรียน กลุ่มมังคุด ซึ่งจุดแข็งของสหกรณ์ คือความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถรวบรวมผลผลิต ทุเรียน และมังคุด จากสมาชิกและบุคคลภายนอก เพื่อจำหน่ายไปยังบริษัทส่งออกได้สูงถึง 3,055 ตัน มีมูลค่ากว่า 292 ล้านบาท แบ่งเป็นมังคุด จำนวน 2,056 ตัน และทุเรียน จำนวน 999 ตัน (ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2566)



อีกทั้งสหกรณ์ยังดำเนินงานโดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน พร้อมกับหาวิธีการการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งสหกรณ์ได้คิดวิธีการลดต้นทุนในส่วนของค่าปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยเตรียมความพร้อมการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติเป็นสารปรับปรุงดินทำจากเปลือกทุเรียนไว้ใช้เอง ผ่านกระบวนการแปรรูปผลผลิตทุเรียนแบบครบวงจร วิธีการคือนำเปลือกทุเรียนไปสับย่อยและหมักเป็นสารปรับปรุงดินทำจากเปลือกทุเรียนเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ย่อมเยา สามารถลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกเฉลี่ย 2.6 บาทต่อกิโลกรัม

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 33,510,600 บาท สำหรับสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต อาคารห้องเย็น แปรรูปผลผลิตการเกษตร อาคารโรงผสมปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย และเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิกด้วย นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อาทิ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโครงการลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรได้ รวมทั้งโครงการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคการเกษตร Smart Coop เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกร เป็นต้น

“สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผลผลิตตามฤดูกาลผลิตปี 2567 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ตั้งเป้าใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนให้เต็มศักยภาพ โดยจะเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต เป็นจำนวน 3,600 ตัน (เพิ่มจากเดิมประมาณ 600 ตัน) แบ่งเป็นทุเรียน จำนวน 2,000 ตัน และมังคุด จำนวน 1,600 ตัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าสหกรณ์มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการได้ โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดจันทบุรี ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร กำหนด ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นอกจากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด แล้ว จังหวัดจันทบุรียังมีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและกระจายผลไม้อีกจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จันทบุรี จำกัด , สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างศิระ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด , สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด และสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ซึ่งสหกรณ์เหล่านี้จะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งจำหน่ายตลาดภายในประเทศผ่านห้างโมเดิร์นเทรด รวมถึงผ่านเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันเอง โดยผลผลิตที่มีปริมาณรวบรวมมากที่สุด คือ มังคุดที่จำนวน 2,257 ตัน ในขณะที่ทุเรียนมีปริมาณการรวบรวมอยู่ที่ 1,350 ตัน (ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2566)

'อนุชา'มอบค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าว5.5ล้านบาท

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าว ให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป “โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67” ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท ว่าตามที่คณะรัฐมนตรี

(กรม.) มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2566/67 ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกใน

ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก แก้ปัญหาราคาคงต่ำ เป็นการดูดซับปริมาณข้าวออกสู่ตลาด และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2566/67 เพื่อสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร ชุมชุมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 731 ราย ข้าวเปลือก 11,111 ตัน มูลค่า 137,570,804 บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าว 5,555,500 บาท อีกทั้งเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป จำนวนข้าวเปลือก 101,983 ตัน มูลค่า 1,094,714,000 บาท และได้จำหน่ายข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ 80,183 ตัน เป็นมูลค่า 823,314,000 บาท โดยมีภาคเอกชนเป็นพันธมิตรในการกักเก็บเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกัน



มอบเงิน : นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าวให้เกษตรกรในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ที่สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท รวม 731 ราย เป็นเงินค่าฝากเก็บฯ 5,555,500 บาท ข้าวเปลือก รวม 11,111 ตัน มูลค่า 137,570,804 บาท

ปลัดฯเร่งรัดนโยบายให้เป็นรูปธรรม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายหลักและประเด็นข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมว่าการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.การดำเนินงาน

ตามนโยบายประเด็นข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัสฯ ในระดับพื้นที่ อาทิ การติดตามผลการให้บริการผ่านศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร การป้องกันแก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง การขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กับหน่วยงานภายนอก ในระดับพื้นที่ อาทิ การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต

ปฏิรูปที่ดินระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ 15 หน่วยงาน การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง อ.ต.ท.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อแสวงหา ขยายตลาดสินค้าเกษตรต่างประเทศ ได้มอบหมายหน่วยงานจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรโดดเด่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการในต่างประเทศ โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไป

กรมชลฯจัดสรร น้ำให้เกษตรกร ใช้เพาะปลูกข้าว ลดเสี่ยงขาดน้ำ

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้จัดสรรน้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรัง ช่วงฤดูแล้งปี 66/67 ทั่วประเทศไปแล้ว 15,355 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนฯ เฉพาะกลุ่มเจ้าพระยา มีการจัดสรรน้ำแล้วประมาณ 5,608 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของแผน จนถึงขณะนี้มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศไปแล้ว 8.50 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 147 ของแผนฯ โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 0.63 ล้านไร่ เฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกแล้ว 5.68 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 188 ของแผนฯ เก็บเกี่ยว

แล้ว 0.41 ล้านไร่

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุฯ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุน โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ที่มีปริมาณน้ำจำกัด จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบแรกแล้ว ไม่เพาะปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง เนื่องจากต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ให้เพียงพอไปถึงต้นฤดูฝนหน้า พร้อมกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตาม 9 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำ



แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

จากปัญหาประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรดินที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ

ระดับประเทศ ที่แสดงให้เห็นภาพรวมและเกิดการเชื่อมโยงการใช้ที่ดินด้านต่างๆของทั้งประเทศ

ระดับจังหวัด เป็นการบริหารจัดการการใช้ที่ดินในจังหวัด และนำไปสู่ การจัดทำแผนการใช้ที่ดิน

และระดับตำบล จัดทำแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนตามบริบทของพื้นที่ครอบคลุมรายละเอียดหลายด้าน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การอนุรักษ์ดินและน้ำ การเตรียมดิน การจัดการอินทรีย์วัตถุ การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการน้ำในดิน รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อ

ให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลแผนการใช้ที่ดินไปใช้พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสม



กับศักยภาพพื้นที่ของตนเอง สำหรับการขับเคลื่อนจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับ

ตำบล จะมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดินร่วมกันดำเนินการ โดยมีกองทุนนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนข้อมูล รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน

โดยดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ตามแผนฯ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น

เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับวางแผนการใช้ที่ดินและให้ข้อมูลการจัดการดินในพื้นที่เกษตรรายแปลง โดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในตำบลของตนเอง มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง

อันจะนำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในตำบลให้ดีขึ้น เกิดผลเป็นรูปธรรม “เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพมั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ส-เล-๓



อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างฯ ฝายบ้านแก้งฯ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ รัชกาลที่ 9 และที่ 10

อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างฯ ฝายบ้านแก้งฯ จ.นครพนม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 และที่ 10



เชิงสารคดี

จังหวัดนครพนม มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรรวม 119 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 86 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรატุนพนม จังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2528 เพื่อเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งกรมชลประทานดำเนิน



การแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2533 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 5.070 ล้านลูกบาศก์เมตร และ

ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ความยาวรวม 9,700 เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านดงหมู ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรატุนพนม มีน้ำใช้



สำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากราษฎรที่ได้สละที่ดินบางส่วนในการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านแก้ง และหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ในฤดูฝน 330 ไร่ ฤดูแล้ง 60 ไร่ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย (ข้อมูลสำนักงาน กปร. 23 ก.พ. 67 สังเขป)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัสธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โอกาสนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดขยายผลโครงการตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป

ชงตัดวงจรหมู4.5แสนตัว

● ทำ‘หมูหัน’พยุงราคาตกต่ำ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) สัปดาห์นี้ จะมีการพิจารณามาตรการปรับตัดวงจรหมูออกจากระบบ เพื่อแก้ปัญหาราคามูลตกต่ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยจะพิจารณากรอบงบประมาณกว่า 180 ล้านบาท เพื่อให้กรมปศุสัตว์นำไปจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงลูกหมูตัวละ 400 บาท เพื่อนำลูกสุกรออกจากระบบ โดยมีเป้าหมาย 4.5 แสนตัว ซึ่งจะช่วยลดจำนวนสุกรส่วนเกินให้มีความสมดุลบรรเทาปัญหาขาดทุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงได้

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูประสบปัญหาขาดทุนจากการเลี้ยงอย่างมาก มีต้นทุนการเลี้ยง 71 บาทต่อ กก. แต่กลับขายได้เพียง 67 บาทเท่านั้น เนื่องจากมีปริมาณสุกรในตลาดมากเกินไป มีผลผลิตออกมาวันละ 5.6-6 หมื่นตัว สูงกว่าความต้องการของผู้บริโภคที่ 5 หมื่นตัว ดังนั้น มาตรการ

โปรโมชันลดราคาเนื้อหมูเพื่อช่วยไม่ให้หมูราคาตกต่ำ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในการปราบปรามหมูเถื่อนในท้องตลาด โดยราคาหมูเนื้อแดงสัปดาห์นี้ เฉลี่ย กก. ละ 129.56 บาท”

ด้านนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่มีการลงพื้นที่สำรวจตลาดและแจ้งว่ามีการปรับราคาหมูหน้าฟาร์มทั้งตัวขึ้น 12 บาทต่อ กก. “ไม่ใช่เรื่องจริง เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นการทยอยปรับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ไม่ใช่การปรับครั้งเดียว โดยสมาคมฯ ประกาศราคาแนะนำสุกรหน้าฟาร์มเป็นประจำทุก ๆ วันพระ ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพออยู่ได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา มีการปรับราคาขึ้น 4 บาทต่อ กก. ทำให้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70-75 บาทต่อ กก. แต่เกษตรกรขายได้จริงเพียง 65 บาทเท่านั้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ 78-80 บาทต่อ กก. ทำให้เกษตรกรยังอยู่ในภาวะขาดทุนสูง



“กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลราคาและระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและผู้ค้า ขณะเดียวกันต้องดูแลเกษตรกรให้ได้รับราคาที่เหมาะสมด้วย หากภาคการผลิตอยู่ในภาวะที่ขาดทุนต่อเนื่องและถูกกดราคา ผู้เลี้ยงก็ไปไม่รอด จึงควรปล่อยให้กลไกตลาดทำงานสร้างสมดุลราคา และสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยมีเนื้อหมูบริโภคโดยไม่ขาดแคลนและในราคาสมเหตุผล”

อย่างไรก็ตาม ราคาขายปลีกยังมีระบบการค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ภาคอีสาน จะขายหมูตรงจากฟาร์มให้กับเจียงหมู ราคาเนื้อหมูอาจต่ำกว่าบางพื้นที่ โดยหมูเนื้อแดงไม่ควรเกิน 150 บาทต่อ กก. หมูสามชั้นและหมูสันนอก 170-180 บาทต่อ กก. หมูสันในประมาณ 180 บาทต่อ กก. สะโพกและหัวไหล่เฉลี่ย 115-125 บาทต่อ กก.

นี่จะเข้ามาลดปริมาณสุกรในระบบ โดยตัดวงจรนำลูกหมูไปแปรรูป หรือทำหมูหัน เฉลี่ยวันละ 6 พันตัว เพื่อลดปริมาณส่วนเกินลง คาดใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน จะทำให้สัดส่วนการผลิตและบริโภคอยู่ใกล้เคียงกัน

“การพิจารณามาตรการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยอยู่ได้ ขาดทุนน้อยลง หรือหากเกษตรกรขายได้จุดคุ้มทุนเมื่อไรก็จะยกเลิกมาตรการ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการดูแลราคาหมู และช่วยเหลือผู้เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยช่วยบริโภคสุกร รวมถึงให้ห้างสรรพสินค้างดการจัด

เกษตรกร'หนองเสือ'โอดคลองแห้ง จีชลประทานหยุดส่งน้ำให้'แปดริ้ว'

นายมนัส พุทธิรักษ์ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี พร้อมเกษตรกร และผู้นำท้องถิ่นใน อ.หนองเสือ เดินทางมารวมตัวกันที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (พระธรรมราชา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ต.บึงนาราง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเรียกร้องให้กรมชลประทานแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.หนองเสือ หลังจากน้ำในคลองชลประทานที่ 7-14 แห้งขอด ทำให้เกษตรกรกว่า

100 คน ไม่สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรได้

นายมนัสกล่าวว่า เกษตรกรต่างตกใจที่น้ำภายในคลองชลประทานลดยาว บางคลองชาวบ้านสามารถเดินข้ามคลองได้ เกษตรกรหวังวิตกว่าจะไม่มีน้ำทำเกษตรกรรม ทราบว่าชลประทานเปิดประตูน้ำทุกบาน เพื่อนำน้ำดีไปผลักดันน้ำเค็มที่ จ.ฉะเชิงเทรา หากไม่มีการแก้ไขบริหารจัดการน้ำ น้ำต้องแห้งหมดคลองอย่างแน่นอน จึงมาเรียกร้องให้ชลประทานแก้ปัญหาดังกล่าว

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ >

กรมชลฯ วางแผนบริหารน้ำฤดูฝน ให้เพียงพอตลอดแล้งหน้า

แชร์ แชร์ โพสต์

๒2 เมษายน 2567 14:57 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



วันที่ 22 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่





สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (22 เม.ย. 67) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 43,139 ล้าน ลบ.ม. (57% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 19,198 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,703 ล้าน ลบ.ม. (47% ของความจุอ่างฯรวมกัน) ปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 5,007 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 22,745 ล้าน ลบ.ม. (92% ของแผน) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 8,189 ล้าน ลบ.ม. (95% ของแผน)



ทั้งนี้ เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน กรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก พร้อมเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์